

# Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C6502

Bạn đang tìm mua một máy Photocopy Ricoh Aficio MP C6502 với chất lượng và mức giá hợp d<sup>o</sup>n? Tuyệt vời, đi<sup>u</sup> đó có nghĩa là bạn đã tìm đúng nơi! Công ty TNHH công nghệ Việt S<sup>o</sup> Hóa có những chi<sup>o</sup>c máy Photocopy Ricoh Aficio MP C6502 b<sup>a</sup>i được chọn lọc kỹ lưỡng nh<sup>o</sup>t. Các máy đ<sup>u</sup> trong tình trạng như mới, s<sup>o</sup> Counter (s<sup>o</sup> b<sup>o</sup>n máy đã sao chụp) ch<sup>o</sup> trên dưới 500.000 b<sup>o</sup>n với mức giá cực kỳ cạnh tranh! Dù nhu c<sup>o</sup>u sao chụp c<sup>o</sup>a bạn như th<sup>o</sup> nào, Việt S<sup>o</sup> Hóa v<sup>o</sup>n có máy photocopy phù hợp với bạn. Giao hàng nhanh chóng và an toàn. T<sup>o</sup>t c<sup>o</sup> các máy photocopy chúng tôi bán được đ<sup>u</sup> được đ<sup>o</sup>m b<sup>o</sup>o bàn giao tận nơi c<sup>o</sup>a bạn trong tình trạng hoàn h<sup>o</sup>.

Tại Việt S<sup>o</sup> Hóa, chúng tôi c<sup>o</sup>m th<sup>o</sup>y th<sup>o</sup>a mãn nh<sup>o</sup>t khi khách hàng c<sup>o</sup>a chúng tôi hoàn toàn hài lòng với đơn hàng c<sup>o</sup>a họ. Chúng tôi r<sup>o</sup>t c<sup>o</sup>n thận đ<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>m b<sup>o</sup>o đi<sup>u</sup> này đã, đang và sẽ mãi như vậy. Và chúng tôi có bằng chứng đ<sup>o</sup> chứng minh đi<sup>u</sup> đó n<sup>o</sup>u bạn yêu c<sup>o</sup>u. Đừng ng<sup>o</sup>n ngại đ<sup>o</sup> nghị chúng tôi cung c<sup>o</sup>p s<sup>o</sup> điện thoại những khách hàng đã mua máy Photocopy c<sup>o</sup>a Việt S<sup>o</sup> Hóa đ<sup>o</sup> th<sup>o</sup>y chúng tôi đã phục vụ t<sup>o</sup>t như th<sup>o</sup> nào. Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay tại s<sup>o</sup> **0981 669 996** đ<sup>o</sup> nhận được báo giá cho chi<sup>o</sup>c Máy Photocopy màu Ricoh Aficio MP C6502 bạn đang quan tâm!

## Giới thiệu v<sup>o</sup> Ricoh Aficio MP C6502

Sự k<sup>o</sup>t hợp giữa t<sup>o</sup>c độ và ch<sup>o</sup>t lượng trong một chi<sup>o</sup>c máy Photocopy màu chưa bao giờ là đi<sup>u</sup> d<sup>o</sup> dàng, nhưng Ricoh đã thành công khi mang lại lợi th<sup>o</sup> rõ ràng khi ra m<sup>o</sup>t model **MP C6502**. Máy Photocopy màu kỹ thuật s<sup>o</sup> Ricoh Aficio MP C6502 s<sup>o</sup> dụng công nghệ laser tiên ti<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup> tạo ra t<sup>o</sup>c độ cao trong việc hi<sup>o</sup>n thị màu s<sup>o</sup>c, đặc biệt trong các văn phòng và bộ phận đ<sup>o</sup> họa có kh<sup>o</sup>i lượng lớn.

Model máy sức sáng tạo này cung cấp khả năng kiểm soát chất lượng từ khâu đầu tiên đến cuối cùng một cách trực quan để cải thiện quy trình làm việc cho các công việc hàng ngày. Tận dụng chất lượng hình ảnh vượt trội, khả năng xử lý màu sắc trên nhiều chất liệu giấy và bộ phận truyền động mạnh mẽ nội tiêng của Ricoh, **Ricoh MP C6502** giúp bạn sẽ không cần tốn thời gian chuyển bản in tới 1 đơn vị in chuyên nghiệp, mà giờ đây, bạn có thể xử lý những tài liệu thiết kế cụ kỳ nhât ngay tại văn phòng của mình!

**Ricoh Aficio MP C6502** biến chức máy Photocopy thông thường của bạn thành một công thông tin, trung tâm chia sẻ và xử lý dữ liệu bằng cách kết nối với Cloud Server từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác của bạn và sử dụng các hệ thống này để in, chia sẻ và khám phá toàn bộ giá trị của sự tiện lợi theo cách của chính bạn. Đây là tính năng được Ricoh nghiên cứu và đưa vào áp dụng cho toàn bộ các model trong phân khúc Color Series để đáp ứng cuộc cách mạng 4.0 đang nở rộ.

**Máy Photocopy màu Ricoh Aficio MP C6502** được sử dụng tốt nhất hoặc có thể nói là trợ thủ đắc lực cho những văn phòng thiết kế, công ty đồ họa, xưởng in, hay những cửa hàng dịch vụ Photocopy, lý do đơn giản vì:

- ✓ Công suất lớn: Lên tới 150.000 copy/tháng
- ✓ Khả năng chứa giấy khổ: Lên tới 4.300 tờ cùng lúc
- ✓ Độ phân giải cao chưa từng có: 1200 x 4800dpi
- ✓ Khả năng kéo giấy mạnh mẽ, có thể in được giấy Couche C lên tới 300gsm.
- ✓ Khả năng xử lý bản in đa dạng: thiệp cưới, card visit, hóa đơn giấy carbon, brochure, catalogue, decal, v.v...

Liệu chừng đó đã đủ làm bạn hài lòng? Nếu bạn đã từng dùng qua các model máy Photocopy màu trước của Ricoh như MP C6501, tôi dám chắc bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt từ tính năng cũng như chất lượng bản in của *MP C6502*.

Máy đã qua sử dụng hàng nhập từ Nhật Bản, Mỹ và các nước

châu Âu... Đã mới từ 90-95% là dòng máy công nghệ Laser với các tính năng:

In màu – Scan màu – Photo màu

Tốc độ in 65 bản màu/phút (A4).

Khả năng in copy hàng tháng tối đa lên đến 150.000 trang.

**Ricoh Aficio MP C6502** được thiết kế bởi công nghệ Laser, lượng khí thải ozone được hạn chế tới mức tối đa không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng, không gây tiếng ồn.

**Ricoh Aficio MP C6502** được sản xuất nhằm đáp ứng công việc đòi hỏi máy phải làm việc liên tục ở cường độ cao. Tốc độ xử lý nhanh chóng với bộ nhớ Ram lên đến 2.5GB. Được tương thích với các phần mềm kiến trúc, phần mềm Java (J2ME). Khác với dòng máy văn phòng, **Ricoh MP C6502** được thiết kế thêm hệ thống hỏi mực, tận dụng tối đa lượng mực đưa vào chu trình sao chụp của máy.

## Bộ hành cho Ricoh Aficio MP C6502

Việt Sà Hóa bộ hành 12 tháng cho tất cả máy photocopy bán ra, trong đó có Ricoh Aficio MP C6502. Thời gian bộ hành bắt đầu vào ngày máy photocopy được bàn giao cho khách hàng. Như vậy, người mua có nhiều thời gian để máy photocopy được cài đặt bàn giao bởi một kỹ thuật viên được đào tạo bài bản của Việt Sà Hóa. Trong quá trình vận chuyển, những rung động ảnh hưởng đến máy có thể xảy ra. Điều này có thể dẫn đến sự cần thiết phải thực hiện những điều chỉnh khi máy photocopy đến nơi. Vì lý do này, Việt Sà Hóa chịu trách nhiệm hoàn toàn cho **máy photocopy** khách hàng đã mua bị hư hỏng do vận chuyển, trách nhiệm của chúng tôi bao gồm thay thế cho tất cả các bộ phận bị mất hoặc bị vỡ và linh kiện tiêu hao trong vòng 15 ngày đầu tiên sau khi giao hàng. Bất kỳ bộ phận không tiêu hao

được báo hành 1 năm sau 15 ngày báo hành đầu tiên.

## Tại sao nên mua máy Photocopy Ricoh Aficio MP C6502 bãi, thay vì mua mới.

Bạn đang **thuê máy photocopy màu tại Hà Nội**, hợp đồng sắp hết hạn và bạn muốn tìm mua máy để thay thế, hoặc đang bắt tay xây dựng một doanh nghiệp mới hay vừa khởi công một công trình? Dù thế nào đi nữa thì việc mua những thiết bị như máy photocopy và máy tính là điều cần thiết để đảm bảo công việc của bạn luôn vận hành trôi chảy. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các thiết bị tốt nhất với giá hời nhất là một công việc rất mất thời gian. Với sự gia tăng chi phí của các thiết bị văn phòng, nhiều khách hàng đã lựa chọn máy photocopy Ricoh Aficio MP C6502 đã qua sử dụng tại thị trường nước ngoài thay vì mua máy mới lắp ráp tại Việt Nam. Nếu bạn đang tìm mua các thiết bị văn phòng mới, hãy xem xét những ưu điểm của **máy photocopy đã qua sử dụng** trước khi ra quyết định cuối cùng.

## Hiệu quả chi phí của máy Photocopy Ricoh Aficio MP C6502 đã qua sử dụng

Mua một **máy photocopy Ricoh Aficio MP C6502 đã qua sử dụng** luôn là một lựa chọn hiệu quả về kinh tế và tiết kiệm hơn so với việc mua một máy mới. Thông thường, bạn có thể tìm thấy một model máy photocopy bãi được trang bị đầy đủ chức năng, hình thức như mới với giá thấp hơn 70% so với mức giá niêm yết. Tiết kiệm chi phí bằng việc mua máy photocopy đã qua sử dụng cho phép các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư nguồn lực tài chính quý báu của mình vào những công việc khác quan trọng hơn.

